

# Bảo đảm công tác y tế cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn một tuần nữa, gần 23.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại thời điểm này, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Vì vậy, việc bảo đảm công tác y tế cho kỳ thi được ngành Giáo dục đặt lên hàng đầu.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2021 toàn tỉnh có 22.948 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến bố trí 1.005 phòng thi, 96 phòng chờ và 35 phòng thi dự phòng tại 35 điểm thi. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Do kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh có dịch nên việc xây dựng phương án chi tiết rất quan trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế thường xuyên cập nhật số thí sinh là F0, F1, F2 và vùng phong tỏa để có phương án kịp thời với những trường hợp này. Theo đó, không tổ chức thi đợt 1 cho thí sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh, phụ huynh đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, từ điểm thi về nhà và trong suốt thời gian có mặt tại điểm thi; tự theo dõi sức khỏe của bản thân, không tụ tập đông người; có ý thức giãn cách để phòng, chống dịch. Mỗi điểm thi bố trí tối thiểu 1 phòng thi dự phòng cho thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở... ngồi thi riêng.



Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi giống như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua.

Các phòng thi, phòng làm việc bảo đảm thoáng mát, không bật điều hòa, sắp xếp bàn ghế trong phòng thi giãn cách, bảo đảm khoảng cách tối thiểu. Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện nay, Sở đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. Trong đó, yêu cầu trung tâm y tế các huyện, thành phố thành lập tổ y tế tại mỗi điểm thi từ 3 - 5 cán bộ y tế, có ít nhất 1 bác sĩ có nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các

điểm thi, hỗ trợ các điểm thi đo thân nhiệt cho những người làm nhiệm vụ tại điểm thi, thí sinh và xử lý các tình huống bất thường về sức khỏe của người làm thi và thí sinh, đặc biệt khi thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở; công tác vệ sinh môi trường và kiểm soát an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị thành lập 3 tổ thường trực phòng, chống dịch tại đơn vị bảo đảm phương tiện, trang thiết bị y tế khi cần hỗ trợ cho các điểm thi, số điện thoại

liên lạc để điểm thi liên lạc khi cần thiết. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi theo quy định phòng, chống dịch và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm bảo đảm an toàn theo quy định. Các đơn vị khám chữa bệnh, cấp cứu trên địa bàn tỉnh bố trí nhân lực, trang thiết bị khử khuẩn bằng tia cực tím để khử khuẩn đủ thời gian và tần suất đối với bài thi của thí sinh thuộc diện nguy cơ để bảo đảm an toàn, đúng quy chế. Bên cạnh đó, thành lập 1 tổ cấp cứu tại đơn vị sẵn sàng đáp ứng kịp thời tình trạng khẩn cấp; ưu tiên tiếp nhận và cấp cứu, điều trị cho các trường hợp có vấn đề về sức khỏe hoặc chuyển đến từ các điểm thi. Đặc biệt, thực hiện đúng các quy định trong chẩn đoán, ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết, đúng quy trình để bảo đảm công bằng giữa các thí sinh, tránh gian lận trong thi cử. Cùng với bảo đảm công tác y tế, thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT đặt điểm thi khẩn trương kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức kỳ thi. Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT; yêu cầu các điểm thi và rà soát lại lần cuối cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi và trong đó chú trọng kiểm tra lại hệ thống camera và hạn chế tối đa việc bố trí các phòng thi sát nhà dân, sát đường giao thông; quan tâm hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để thí sinh vì hoàn cảnh mà không tham dự được kỳ thi.

**DẶNG ANH**

# THÀNH PHỐ Tăng cường quản lý đô thị

Để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị, thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã tăng cường lập lại trật tự đô thị gắn với phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND phường Đề Thám Nguyễn Thị Hương cho biết: Thời gian qua, phường đã huy động các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, công chức đô thị, địa chính, quản sự và các tổ chức, đơn vị liên quan hàng ngày tổ chức nhiều lượt tuần tra các đường phố trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự đô thị (TTĐT), trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự quản của tổ chức xác định xây dựng, vệ sinh môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng với đó là kiểm tra, dọn rác, nhắc nhở và xử lý vi phạm phòng, chống dịch, đặc biệt là vi phạm quy định về đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không bày bán hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Phường đặt trọng tâm kiểm tra, xử lý triệt để các điểm đen vi phạm TTĐT như khu vực chợ Đề Thám, đường Trần Nhân Tông, khán đài A sân vận động TT tỉnh, cổng Sở Giáo dục và Đào tạo, các cửa hàng xe đạp phổ các khu vực ra vào chợ, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không để người không đeo khẩu trang vào chợ. Xác định công tác quản lý TTĐT là nhiệm vụ trọng tâm để

tăng cường công tác quản lý địa bàn; tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến TTĐT và phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các điểm đen thường xuyên tái diễn vi phạm, phường tổ chức lực lượng duy trì trực chốt, kiên quyết không để tái vi phạm. Tổ dân phố 5, phường Đề Thám là địa bàn có nhiều tuyến đường kinh doanh đông đúc như Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Lý Bôn, Lê Lợi với hơn 300 hộ kinh doanh và chợ Đề Thám là một trong những chợ đầu mối lớn của thành phố. Ông Hoàng Văn Châu, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết: Do đặc điểm địa bàn phức tạp, có nhiều nguy cơ vi phạm về TTĐT và lây nhiễm dịch bệnh nên cán bộ tổ dân phố cũng như thành viên tổ tự quản của tổ luôn xác định phải nỗ lực hết sức để hoàn thành trách nhiệm. Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, tổ dân phố tập trung giám sát, rà soát, theo dõi biến động về nhân khẩu trên địa bàn để kịp thời báo cáo phường, vận động các gia đình nếu có người từ nơi khác về cần tự giác báo cáo. Tổ tự quản phối hợp với Ban Quản lý chợ Đề Thám thực chốt tại các khu vực ra vào chợ, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không để người không đeo khẩu trang vào chợ.

xây dựng phường Tiên Phong văn minh, hiện đại, UBND phường đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy định, đồng bộ các nhiệm vụ quản lý, chống lấn chiếm hành lang đường, quản lý TTĐT. Theo đó, cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố đã tập trung thực hiện, lực lượng chức năng gồm Công an phường, bảo vệ dân phố và công chức phường tổ chức ngày 2 lượt xuống đường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành các quy định về TTĐT; ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh cho hơn 200 hộ kinh doanh trên các tuyến phố chính như Lê Quý Đôn, Trần Thủ Độ, Lý Bôn, Quách Đình Bảo. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Gần việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị, UBND thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp với kiểm tra công tác giữ gìn TTĐT, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng của thành phố, các phường, xã phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, quy định rõ người chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục duy trì cách làm này.

**MINH NGUYỆT**

# ĐÔNG HƯNG Thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng đã phát động nhiều phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài (KHKT), thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí.



Báo Thái Bình trao quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi tại huyện Đông Hưng. Ảnh tư liệu

Hội Khuyến học huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành thông qua tập huấn, các hội nghị, phát tài liệu, viết và phát hàng nghìn tin, bài về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng mọi hoạt động về cơ sở. Hiện tổ chức hội đã phủ kín 100% xã, thị trấn, trường học và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với 329 chi hội, 797 ban khuyến học, thu hút gần 90.000 hội viên. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Để công tác KHKT thực sự gắn với mỗi nhà, mỗi dòng họ, hàng năm, Hội Khuyến học huyện đều phát động phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân

cư". Từ sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đến nay toàn huyện có trên 70% gia đình, trên 60% dòng họ, trên 90% cộng đồng, gần 90% đơn vị và trên 97% cơ quan được công nhận gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Đây chính là những hạt nhân quý các chi hội đang nhân rộng tại các địa phương để đẩy mạnh phong trào học tập trong và ngoài nhà trường. Thành quả này đã giúp Đông Hưng đạt chuẩn xã hội học tập từ năm 2019, vượt kế hoạch đề ra 1 năm; giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở của huyện.

Hiện. Qua khảo sát, đánh giá sơ bộ, các chi hội, các gia đình đang triển khai thực hiện tốt theo các tiêu chí Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đưa ra. Mô hình công dân học tập khi được triển khai đại trà, thực hiện hiệu quả sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các cấp hội có nhiều hình thức để xây dựng quỹ khuyến học như: phong trào nuôi heo khuyến học trong các trường học của hội phụ nữ; xây dựng quỹ đồng họ, gia đình, cơ quan khuyến học... Thông qua đó đã huy động được nguồn lực từ các gia đình, cá nhân, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp đóng góp xây dựng quỹ khuyến học cùng chung tay góp sức chăm lo cho thế hệ tương lai. Số dư quỹ khuyến học của huyện ngày càng tăng, từ gần 14 tỷ đồng năm 2015 tăng lên trên 27 tỷ đồng năm 2020. Từ đầu năm đến nay, dù ảnh

hưởng của dịch Covid-19 song quỹ khuyến học toàn huyện vẫn huy động được gần 600 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiêu biểu ủng hộ xây dựng quỹ là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Báo Thái Bình, Công ty Đồng sen vàng, Hội Chữ thập đỏ huyện, Thiếu tướng Lê Hùng Vương, nhà giáo Vũ Văn Hiến... Xã có số dư quỹ khuyến học cao là Đông Xuân 500 triệu đồng; đồng họ Đỗ Quý, xã Đông Cường có số dư quỹ khuyến học 260 triệu đồng; các xã, các trường có phong trào nuôi heo khuyến học tốt là Thăng Long, An Châu, THPT Bắc Đông Quan... Từ nguồn quỹ trên, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã tổ chức khen thưởng, cấp học bổng cho trên 100.000 lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật với số tiền gần 14 tỷ đồng. Sư thầy Thích Diệu Minh, trụ trì chùa Hoàng Văn, xã Đông Cường cho biết: Để động viên học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi, nhà chùa đã thành lập Hội Khuyến học chùa Hoàng Văn. Quỹ khuyến học của nhà chùa chủ yếu từ người xã hội hóa. Mỗi năm nhà chùa tổ chức nhiều đợt phát quà cho các cháu học sinh ở tất cả các cấp học, học sinh thi đỗ đại học. Bên cạnh đó, nhà chùa còn nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi, trong đó có 1 cháu bị bệnh tim bẩm sinh đã được nhà chùa đưa đi điều trị và phẫu thuật, hiện cháu đã khỏe mạnh. Bà Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: 5 năm qua, các cấp hội đã khuyến khích tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn gần 100 triệu đồng; trao 72 cặp lá yêu thương, 11 suất học bổng, 76 xe lăn cho học sinh khuyết tật, 44 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ những cách làm phù hợp, phong trào thi đua KHKT của huyện Đông Hưng được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen. Quan trọng hơn cả là đã trực tiếp góp phần đưa phong trào giáo dục của huyện giữ vững vị trí thứ nhì toàn tỉnh.

**THU HIỀN**

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021



Lực lượng chức năng nhắc nhở các cửa hàng trên phố Lê Lợi (thành phố Thái Bình) không lấn chiếm vỉa hè, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

# Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Tin học quốc tế

(chinhphu.vn) Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế năm 2021 đã đạt thành tích cao với 4 huy chương bạc. Cụ thể, các thí sinh giành huy chương bạc gồm: Hồ Ngọc Vinh Phát, lớp 12 Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ, cùng học lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Lê Quang Huy, lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2021, Olympic Tin học quốc tế (IOI) do Singapore chủ trì với sự tham dự của 351 thí sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Do dịch Covid-19 kéo dài nên đây là năm thứ hai Olympic Tin học quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại đầu cầu Việt Nam, kỳ thi tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào các ngày 19, 22 và 25/6. Trong đó, ngày 19/6 thí sinh làm quen với hệ thống bằng việc thi thử để quen với phòng máy, cách thức nộp và chấm bài. Trong hai ngày 22 và 25/6, các thí sinh thi mỗi ngày 5 tiếng. Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính và được nộp bài nhiều lần trong vòng 5 tiếng này. Mỗi lần nộp sẽ có kết quả chấm điểm trả về ngay, thường là sau vài phút. Để bảo đảm điều kiện tốt nhất về tính bảo mật và cơ sở vật chất của cuộc thi, Ban tổ chức đã dự phòng các phương án bảo đảm không gián đoạn về nguồn điện. Đội ngũ giám thi, công an, y tế... được nhà trường huy động nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi và sức khỏe của thí sinh. Ngoài ra, các thí sinh được tập huấn từ ngày 24/6 đến ngày 25/6 do Trường Đại học Công nghệ tổ chức dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, cựu sinh viên và sinh viên có kinh nghiệm tham gia các Olympic Tin học quốc tế từ những năm trước. Như vậy, tiếp nối kết quả nổi bật của Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2021, Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2021, kết quả Olympic Tin học quốc tế năm 2021 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.



Cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2021 đều đạt huy chương bạc.